

สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑	การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	<p>การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการกรมฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๑.โครงการอาหารปลอดภัยสู่ ๔ ร</p> <p>๑.๑ ตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในทุกระดับ</p> <p>๑.๒ สนับสนุนพัฒนา/สร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยสู่ช่องทางการตลาด เช่น</p> <p>๑) จัดทำฐานข้อมูลทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค (๔ ร)</p> <p>๒) การเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อให้เกิดการซื้อขาย โดยบริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นตัวกลางในการดำเนินการ</p> <p>๓) การขยายกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค (ร้านโชห่วย ค่ายทหาร ฯลฯ) โดยบริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นตัวกลางในการดำเนินกิจกรรม</p> <p>๒. การสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย</p> <p>๒.๑ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ และบริษัท ประชาธิปไตยฯ บริษัท OTOP Trader จังหวัด ร่วมหาแนวทางดำเนินการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย ให้กลุ่มเป้าหมายมีช่องทางการจำหน่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>๒.๒ สร้างช่องทางสื่อสารเพื่อติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ เช่น กลุ่ม Line</p> <p>๒.๓ จัดเวทีแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย ร่วมกับเครือข่ายอาหารปลอดภัย</p>	<p>๑. การดำเนินงานอาหารปลอดภัยตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ๔ ในกิจกรรม การจับคู่ธุรกิจ ขอให้ดูตัวชี้วัดว่าเป็นอย่างไร</p> <p>๒. สร้างความร่วมมือ โดย คสป. ภาคเอกชน และบริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคีฯ ทำการตลาดและพัฒนาผลผลิต ให้ตรงตามความต้องการของตลาด และเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การบรรจุข้าวสาร เป็นชุดสังฆทานขนาดเล็กๆ เพื่อจำหน่ายในเทศกาลวันเข้าพรรษา</p>		สสช.

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๓ ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๓.๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้โรงเรียน ร้านอาหาร ตลาด ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้</p> <p>๓.๒ พื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัย ข้อจำกัด เช่น ต้องควบคุมคุณภาพ ดิน น้ำ อากาศทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร</p>			
๒	กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	<p>๑ การดำเนินงานตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกกองทุน ตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คณะกรรมการฯ กำหนด</p> <p>๑.๑ แจ้งกลุ่มลูกหนี้ที่เพิกเฉยทุกกลุ่ม รับสภาพหนี้และใช้สิทธิ์ตามมาตรการลดดอกเบี้ยและดอกเบี้ยผิदनัด</p> <p>๑.๒ ประสานอำเภอเพื่อดำเนินการติดตามลูกหนี้เพิกเฉยทุกกลุ่ม ให้เข้ามาสู่กระบวนการรับสภาพหนี้และปรับโครงสร้างหนี้</p> <p>๑.๓ เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ลงพื้นที่ให้บริการแก่สมาชิกและติดตามการดำเนินคดีความให้อยู่ในระยะเวลาอายุความของคดี</p> <p>๒. การดำเนินงานตามมาตรการพักชำระหนี้</p> <p>๒.๑ ประชาสัมพันธ์มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ทราบตามประกาศ จังหวัดอ่างทอง ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างสมดุล พช.อ่างทอง กิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็น เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และ</p> <p>๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/พัฒนากรประจำตำบล ลงพื้นที่เพื่อติดตามกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ</p> <p>๒.๓ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ เสนอโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรียื่นความประสงค์ขอพักชำระหนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน</p>	<p>ข้อเสนอของจังหวัด</p> <p>๑. ควรมีเจ้าหน้าที่นิติกรประจำจังหวัด หรือ มีนิติกรเป็นที่ปรึกษาประจำเขตตรวจราชการ</p> <p>ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจต่อจังหวัด</p> <p>๑ ให้จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ควบคุมความเสี่ยงในการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่สมาชิกกลุ่ม ในการปรับการดำเนินการ เช่น เพิ่มการตลาดออนไลน์ เดลิเวอรี่ในพื้นที่ในใกล้เคียง ฯลฯ</p> <p>๒ สร้างข้อตกลงร่วมกันและอธิบายวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิดความเข้าใจ</p> <p>ข้อเสนอระดับนโยบาย</p> <p>ควรเพิ่มกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำหรับจังหวัดขนาดเล็กที่มีจำนวนยอด ลูกหนี้ (หนี้เก่าและหนี้ใหม่) จำนวนมากและปริมาณงานเทียบเท่าจังหวัดขนาดใหญ่</p>	<p>สพจ.ยะลา เพิ่มสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดทำโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่สถาบันการศึกษา (Women Fund to Academy) เพื่อเน้นเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้ามาเป็นสมาชิก</p> <p>สพจ.นครราชสีมา</p> <p>กลุ่มนวดแผนไทยและสปา บ้านตลาดท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พัฒนาการให้บริการ โดย กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อ พัฒนาสถานที่/การให้บริการ จากเดิมนวดกับพื้นโดยการใช่เบาะรองพื้น เป็น จัดซื้อตู้อบสมุนไพร</p>	สทส.

ที่	ประเด็นการ ตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
		<p>พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด พิจารณาให้เห็นชอบโครงการที่ขอพักชำระหนี้</p> <p>๓. ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๓.๑ ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (หนี้เดิม ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) บางส่วนไม่สามารถติดต่อได้ ลูกหนี้อ้ายออกจากพื้นที่</p> <p>๓.๒ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรียังขาดความเข้าใจในเรื่องการนำเงินทุนอุดหนุน และหมุนเวียนไปใช้สำหรับชุมชน</p>		<p>เตียง และใช้ครีมสมุนไพรนวด ปัจจุบัน รายได้เฉลี่ย ๑๒,๐๐๐ - ๑๔,๐๐๐ บาท ต่อคน/เดือน จากเดิม รายได้ ๘,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ บาท ต่อคน/เดือน</p>	
๓	<p>โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>๑.การปฏิบัติการ Quick win ๙๐ วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร”</p> <p>๑.๑ สพจ. ได้บูรณาการส่วนงานฯ ของหน่วยงาน อื่น ๆ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม เช่น งบประมาณศาสตร์จังหวัด/งบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>๑.๒ แต่ละจังหวัดกำหนดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ เช่น มหกรรมรวมพลคนสร้าง โคก หนอง นา /น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างต้น สร้างชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม/เดินตามรอยพ่อ ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้/บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง/ ฯลฯ</p> <p>๑.๓ ขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ภายในวัด/มัสยิด/แหล่งสาธารณะในชุมชน เช่น ขอความร่วมมือให้ทุกวัด/มัสยิด ร่วมดำเนินการโดยคำนึงถึงบริบทและ ความพร้อมของสถานที่</p> <p>๑.๔ วางแผนจัดทำโครงการ กิจกรรม “คน พช.ต้นแบบ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นแบบอย่างในด้านการปลูกผักสวนครัวที่เห็นผลเด่นชัด เป็นรูปธรรม</p>	<p>๑ ให้จังหวัด ปรับแผนการดำเนินงานแบบบูรณาการ ติดตามกำกับให้อำเภอดำเนินการตามเป้าหมายอย่างจริงจัง โดยจังหวัดสร้างเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งที่ใช้งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ รวมทั้งทุนในชุมชน</p> <p>๒. ให้จังหวัด/อำเภอ/สำรวจ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างจริงจัง เช่น ผลสำเร็จของครัวเรือนเป้าหมาย</p> <p>๓. กำชับให้อำเภอ/พัฒนากร สร้างเครือข่ายในการทำงานแบบบูรณาการ โดยเฉพาะ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม องค์กร ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างกระบวนการรับรู้ กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างจริงจัง</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/กลุ่มคน เข้าร่วมสมาชิกกลุ่ม Facebook “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.” อย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการ โดยกำชับให้ดำเนินการตาม กฎ กติกา ในการเข้าร่วม</p>		<p>สสช.</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๑.๕ ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมโครงการฯ เช่น จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ ข่าวสาร ผ่านช่องทางเพจ/ Facebook สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และรายการวิทยุ และ สมาชิกกลุ่ม Facebook “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.” อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"</p> <p>๒.๑ จังหวัดได้จัดส่งรายละเอียด ปร.๓ ปร.๔ เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ต้นแบบแล้ว</p> <p>๒.๒ วางแผนการขับเคลื่อนงานตามแนวทางที่กรม ฯ กำหนด และได้ประสาน สร้างความเข้าใจกันกับภาคีเบื้องต้นแล้ว</p> <p>๒.๓ กิจกรรมการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน คนตงงานและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัด ได้ดำเนินการบันทึกข้อตกลงจัดจ้างผู้รับจ้างครบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๓.๑ มีบริบททั้งที่เป็นเขตเมือง และเขตชนบท โดยในเขตเมือง พื้นที่ในการดำเนินกิจกรรม “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” มีพื้นที่มีจำกัด</p> <p>๓.๒. บางพื้นที่มีการปิดหมู่บ้านตามประกาศจังหวัด จึงทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่</p> <p>๓.๓ ในเขตพื้นที่เมือง เขตเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล บริบทในบางพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจกรรมทำให้การขับเคลื่อนเป็นไปด้วยความล่าช้า เช่นเป็นเขตพื้นที่สลัม หรือเป็นบ้านที่อยู่ติดกัน เป็นต้น</p>	<p>เป็นสมาชิกและติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑. กำชับให้พัฒนากรและคณะทำงาน (ชุดปฏิบัติการ) ระดับหมู่บ้านลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและกำลังใจครัวเรือน เป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ หรือกระตุ้นปฏิบัติการ โดยทำงานเน้นการพึ่งพาตนเอง ใช้ความสามัคคี ช่วยกันในลักษณะกลุ่มเล็ก ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า ระวังครัวเรือน/ชุมชน</p> <p>๒.ให้จังหวัดและอำเภอที่เป็นพื้นที่ต้นแบบฯ ขอให้ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมกำหนด</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔	<p>การดำเนินงานโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p>	<p>๑. การดำเนินงานนักรการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)</p> <p>๑.๑ นักการตลาดรุ่นใหม่ ดำเนินการตามขอบเขตงานเพื่อกระตุ้นการขายสินค้า OTOP ของจังหวัด</p> <p>๑.๒ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์ไม่มีโอกาสพัฒนา หรือขายไม่ได้ ให้นำข้อมูลออกจากเว็บไซต์ และเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่โอกาสจำหน่ายเพิ่มเติมเข้าไปในเว็บไซต์ด้วย</p> <p>๒. การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>๒.๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านช่องทางOnline เว็บไซต์ OTOP TODAY, Facebook กลุ่ม OTOP TODAY ฝากร้านขายของ โดยเชิญชวนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP /ผู้นำ/กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย ติดตาม เว็บไซต์ เพจ พร้อมติดตาม การ Live สด</p> <p>๒.๒ ดำเนินการส่งเสริมการขาย Online ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP โดยจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย Online ช่องทางส่งเสริมการขาย facebook youtube instragram line shopee และทาง Fanpage Facebook รวมของดีโอทอป</p> <p>๓. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ</p> <p>๓.๑ ผู้ประกอบการ OTOP ไม่ได้เตรียมสต็อกผลิตภัณฑ์ไว้สำหรับการจัดโปรโมชั่นช่วง Live สด และผู้ประกอบการ OTOP บางรายไม่ว่างและไม่สะดวกเข้าร่วมการ Live สด</p>	<p>๑. จังหวัดควรมีการศึกษาผลการ ขาย online ที่ผ่านมา แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยประสานผู้รู้ เช่น ประชาสัมพันธ์จังหวัด มาอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม</p> <p>๒. จังหวัดควรคิดหาแคมเปญ ให้คนติดตามเพจ ให้คนเข้ามากด Like กด Subscribe ทั้งนี้ ต้องวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทำการตลาด เช่น การจัดโปรโมชั่นพิเศษ ช้อ ๑ แถม ๑ หรือ ช้อ ๒ แถม ๑ หรือนำโอทอปชวนชิมมา live เรียกลูกค้า เป็นต้น</p> <p>๓. จัดอบรมนักการตลาดรุ่นใหม่/ศึกษาดูงานการปฏิบัติจริง</p> <p>๔. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ให้เพียงพอ เช่นการ Live สด</p>		สภว

ที่	ประเด็นการ ตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
		<p>๓.๒ การขนส่งสินค้าบางประเภท ไม่สะดวกจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่งเอกชน เนื่องจากสินค้าอาจชำรุดเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า</p> <p>๓.๓ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ไม่มีประสบการณ์ในการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ส่งผลให้มีปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดราคาจัดส่งทางไปรษณีย์ (ค่าจัดส่งและบรรจุภัณฑ์)</p> <p>๓.๔ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าจากผู้บริโภค ทาง online ช้า หรือไม่ตอบคำถาม (เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี) แก้ไขน้กการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ปัญหาโดย ติดตาม Facebook เพื่อตอบคำถามตลอด ๒๔ ชั่วโมง (สำหรับเพจที่เป็นผู้ดูแล) พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงข้อมูลช่องทางติดต่อให้ครบถ้วน</p>			
๕	<p>การดำเนินงาน โครงการ พัฒนา คุณภาพชีวิต ระดับ ครัวเรือนแบบ บูรณาการเชิง พื้นที่</p>	<p>๑ ความพร้อมในการดำเนินงานของจังหวัด</p> <p>๑.๑ โมเดลการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม)</p> <p>จังหวัดได้จัดทำโมเดลการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการ</p> <p>๑) ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย และบันทึกข้อมูลใน google Drive</p> <p>๒) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่</p> <p>๓) กำหนดแนวทางการดำเนินงาน วางแผนการปฏิบัติการ และบันทึกความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานภาคี</p>	<p>๑. ให้จังหวัดได้ชี้แจง ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงานตามโครงการ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่บรรจุใหม่ หรือมีอายุงานที่น้อยกว่า ๒ ปี เน้นกระบวนการในการแก้ไขปัญหาคความยากจน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนใหม่ อาจยังไม่มีความเข้าใจในกระบวนการอย่างครบถ้วน</p> <p>๒. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทีมปฏิบัติการ ตำบล+เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ</p>		<p>คสช/สสช/ สทช.</p>

ที่	ประเด็นการ ตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
		<p>๔) สร้างความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook แก่เจ้าหน้าที่</p> <p>๕) บันทึกข้อมูลชื่อกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนใน google Drive รายงานกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป</p> <p>๑.๒ งบประมาณสนับสนุนในปี ๒๕๖๓ จังหวัดได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น</p> <p>๑) สฟจ. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช/ผัก เพื่อปลูกไว้กินเองภายในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือน</p> <p>๒) พมจ. ให้การสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ครัวเรือนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด</p> <p>๓) จังหวัด สนับสนุน โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p> <p>๔) โครงการยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจนด้วยทุนชุมชน จากเครือข่ายทุนชุมชนในระดับพื้นที่ได้แก่ กทบ./กข.คจ. / กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และเครือข่าย OTOP เป็นต้น</p> <p>๒. ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๒.๑ เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ TPMAP Logbook เท่าที่ควร</p> <p>๒.๓ ข้อมูลคนจนเป้าหมายในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง บางครัวเรือนไม่ตกเกณฑ์และไม่ต้องขอความช่วยเหลือแนวทางแก้ไขค้นหาข้อเท็จจริงและตัดปัญหาความต้องการในครัวเรือนออก</p>	<p>๓. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในการใช้เครื่องมือ TPMAP Logbook</p> <p>๔. ทิมปฏิบัติการตำบลลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมาย และบันทึกข้อมูลภาพถ่าย ปักหมุด บันทึกความต้องการ และการให้ความช่วยเหลือใน Logbook</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๒.๓ ระบบยังไม่สามารถประมวลปัญหาความต้องการของครัวเรือนในภาพรวมและแยกแยะปัญหาให้เป็นหมวดหมู่ได้ <u>แนวทางแก้ไข</u> เจ้าหน้าที่รวบรวมรายงานแยกแยะปัญหาให้เป็นหมวดหมู่และสรุปความต้องการในภาพรวมเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้พัฒนาระบบได้ดำเนินการพัฒนาต่อไป</p>			
๖.	<p>โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)</p>	<p>๑. โครงการฯ ที่มีปัญหาด้านการชำระเงินยืมตามสัญญา</p> <p>๑.๑ จังหวัด จำแนกครัวเรือนที่มีปัญหา โดยแยกตามแนวโน้มโอกาสในการชำระคืนเงินยืมครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินกองทุน กข.คจ.</p> <p>๑.๒ กำหนดแนวทาง วิธีการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดให้ครัวเรือนส่งชำระเงินยืม พร้อมติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ และรายงานจังหวัดเป็นระยะๆ</p> <p>๑.๓ เน้นย้ำให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาโครงการตามความเป็นไปได้ของโครงการที่ครัวเรือนเป้าหมายเสนอ และพิจารณาตามความจำเป็น ความเหมาะสมของแต่ละโครงการ และคำนึงถึงผลตอบแทนที่ได้รับ</p> <p>๑.๔ การกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้มีการติดตามเป็นประจำทุกเดือน และให้นำเรื่องโครงการ กข.คจ. เข้าในที่ประชุมทุกเดือน เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน</p>	<p>๑. ให้พัฒนากรและคณะกรรมการโครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหาร และการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p>๒. กำหนดให้อำเภอ/จังหวัด ทบทวนการดำเนินงาน โครงการ กข.คจ. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. ถอดบทเรียนตำบลที่ดำเนินการโครงการฯ ที่ประสบความสำเร็จ ของจังหวัด และใช้เป็นแนวทางขยายผล เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องอธิบาย/ถ่ายทอดได้จริง</p>		<p>สทช.</p>

ที่	ประเด็นการ ตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
		<p>๒. <u>มาตรการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการ กข.คจ. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</u></p> <p>๒.๑ คณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ได้ขยายเวลาการส่งใช้เงินยืมของครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินกองทุนฯ ที่ครบกำหนดชำระเดือน พ.ค.๖๓ ออกไปเป็นเดือน ม.ค. ๒๕๖๔</p> <p>๒.๒ หน่วยงานภาคีการพัฒนา ได้ติดตาม สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย</p> <p>๓. <u>ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>๓.๑ เงินทุนที่เสียหายสาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากผู้ยืมเสียชีวิตและทายาทไม่รับชำระหนี้ หรือติดต่อไม่ได้</p> <p>๓.๒ ไม่มีการมอบหมายงาน หรือเอกสาร ระหว่างคณะกรรมการเดิมกับคณะกรรมการปัจจุบัน ทำให้การบริหารงานขาดความต่อเนื่อง</p> <p>๓.๓ เอกสารสูญหาย</p> <p>๓.๕ คณะกรรมการขาดความเข้าใจ ไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ไม่มีการติดตาม ทวงถามครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการ กข.คจ.</p> <p>๓.๖ การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (ย้าย เกษียณ ลาออก) ไม่มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน</p> <p>๓.๗ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ต้องติดตามการดำเนินงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเงินทุนโครงการ กข.คจ.</p>			

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	<p>๑ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ/ผลการใช้จ่ายไตรมาส ๓</p> <p>ภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ ๗๗) เนื่องจากการปรับกิจกรรม/โครงการ และงบประมาณ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p> <p>๒. แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่าย ไตรมาส ๓-๔</p> <p>๑. ปรับแผนปฏิบัติฯ และเร่งรัดดำเนินโครงการตามแผนฯ และอนุมัติโครงการ ให้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการในระดับอำเภอ</p> <p>๒. จัดทำ/ปรับแนวทาง การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนฯ เช่น การสร้างหลักสูตรการอบรม การประชุมสร้างความเข้าใจ การติดตาม เป็นต้น</p> <p>๓. ปัญหา - อุปสรรค</p> <p>สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลให้ สพจ. ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯได้ เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมฯ มีการปรับกิจกรรม/โครงการและงบประมาณ - มาตรการต่าง ๆ ของจังหวัดในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ ต้องชะลอการดำเนินการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 	<p>๑. ให้จังหวัดปรับแผนการดำเนินงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยปรับแผน/เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามแนวทางหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนกรมฯ ทันที</p> <p>๒. ให้จังหวัดศึกษารายละเอียดและดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกองคลังในการตรวจสอบอนุมัติเงิน การยืมเงิน ฯลฯ อย่างเคร่งครัด และตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารการเงิน</p> <p>๓. ให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>		กผ. กค.

สำนักตรวจราชการ
มิถุนายน ๒๕๖๓